

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	วันพ่อแห่งชาติ -เสนอข่าว พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนิวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมกรม.รับสนองพระราชโองการ เรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทย หลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโปรดเกล้าฯ ให้อำนาจ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการด้วย
นสพ.ทุกฉบับ	สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้รับแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 และจะเสด็จประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 12 ก.พ.60 เวลา 17.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจงขั้นตอนหลังโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 จะใช้พระนามว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
มติชน สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5,9 กรุงเทพธุรกิจ	ไข้หวัดใหญ่ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมกรม.ได้ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหนัก โดยรมว.สธ.รายงาน ว่า สถานการณ์ในปีนี้จะหนักกว่าปี 59 ถึง 2 เท่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หากป่วยต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษา ยืนยันว่าสธ.มีมาตรการรับมือ ซึ่งวันนี้ได้รับการชื่นชมหลาย ๆ อย่างในด้านสาธารณสุขของประเทศไทย -นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีโรงเรียนบางแห่งปิดการศึกษา เนื่องจากมีนักเรียนป่วยไข้หวัดใหญ่ ว่า ถือเป็นตัวอย่างการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของสธ. ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. สอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะครูและผู้บริหารแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.60 มีผู้ป่วย 4,875 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด-14 ปี คาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 ราย โดยเดือนก.พ.-มี.ค. คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 13,000 ราย แนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ และขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยคัดกรองนักเรียน -ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ยังไม่มีรายงานว่าโรงเรียนใดมีนักเรียนป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอจนต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งตั้งแต่เดือนธ.ค. 59 ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงอากาศหนาว โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่
ไทยโพสต์ M2F คมชัดลึก ไทยรัฐ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวว่า การปิดโรงเรียนเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่ไม่ให้เชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่กระจาย หากผู้ปกครองหรือโรงเรียนพบเด็กนักเรียนมีอาการไข้ แม้จะไข้ต่ำ ๆ ควรให้หยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น ส่วนจำนวนเด็กป่วยเพื่อพิจารณาปิดโรงเรียนนั้น ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่พิจารณาจากหากเด็กในห้องขาดเรียนไปประมาณร้อยละ 10-20 ก็ต้องสั่งหยุดเรียนชั่วคราว สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะฉีด 2 ช่วงคือช่วงแรกประมาณเดือนเมษายน และช่วงที่สองคือ ช่วงเดือนตุลาคม จะฉีดช่วงไหนก็ได้และไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำ -ศ.นพ.ยง ภูววรรธน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในไทยตอนนี้เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งไข้หวัดใหญ่ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมอร์ส อีโบล่า หรือไข้หวัดนก แต่ในกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ผู้สูงอายุ 65 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคปอด โรคหัวใจ คนอ้วน หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มาก ๆ และคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ หรือกินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ จะรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคจึงควรฉีดช่วงก่อนเข้าหน้าฝน ประมาณเดือน พ.ค. ปัจจุบันสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศส่วนมากเป็น H3N2 ซึ่งวัคซีนที่ใช้ฉีด

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว</p>	<p>ป้องกันโรคป้องกันได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากตัวไวรัสจะพัฒนาตัวเองจากวัคซีนที่ใช้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นต้องดูแลสุขอนามัยส่วนตัวคือ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่น โดยให้ด้านสีเข้มหรือด้านเนื้อละเอียดกว่าอยู่ด้านนอก มีโลหะอยู่บนสันจมูก กดโลหะให้แนบจมูกให้สนิท ใช้แต่ละอันไม่เกิน 1 วัน ไม่เอามือจับหน้ากากมาจับใบหน้า จับแล้วต้องล้างมือทุกครั้ง</p> <p>-รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผอ.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดเผยว่า จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 8 ก.พ. ยกเว้นระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ให้หยุดเรียนต่อเนื่องอีก 1 วัน และจะคัดกรองเด็ก 2 ช่วงเวลาคือ ก่อนเข้าเรียนและ 11.00 น. หากพบเด็กคนใดมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก จะให้กลับบ้านพร้อมผู้ปกครองทันที</p> <p>-กล่าวว่า แม้ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและประกาศเตือนให้เฝ้าระวังทุกปี แต่ไข้หวัดใหญ่ยังแพร่ระบาดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 นี้ เป็นไปตามพยากรณ์ของสธ. ว่าจะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศสั่งปิดเพื่อทำความสะอาด ลดการติดต่อของโรค รวมแล้วกว่า 10 แห่ง ตามมาตรฐานและคำแนะนำด้านสาธารณสุข นอกเหนือไปจากข้อแนะนำเรื่อง กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ ที่ประชาชนสัมพันธ์กันเป็นประจำ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยลดการกระจายของเชื้อโรคได้จริง เรื่องแบบนี้กันไว้ดีกว่ารอให้เจ็บไข้จนต้องไปหาหมอ เพราะอาจแพร่เชื้อไปถึงคนในบ้าน เพื่อนที่ทำงาน หรือในโรงเรียนได้</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไข้เหลือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยไทยมีมาตรการป้องกันโรคไข้เหลืองเข้มข้น ประชาชนยังสามารถเดินทางไปประเทศบราซิลได้ตามปกติ ผู้เดินทางไปประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองต้องฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเดินทาง ส่วนผู้ที่จะเข้ามายังประเทศไทย จะมีการตรวจเข้มข้นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งยังไม่พบผู้เดินทางที่สงสัยว่าป่วยแต่อย่างใด</p>
<p>ทีวีช่อง 5 มติชนออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ตลาดคลองผดุงฯ “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย”</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ประจำปี 2560 ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม. และกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ผลัดกันและให้บริการด้านสุขภาพเป็นเลิศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน พึงพาแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก เปิดประตูสู่ตลาดการค้าระดับสากล สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยภายในงานมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพตาฟรี ระหว่างวันที่ 6-26 ก.พ. 2560</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>สวท. ทีวีช่อง 5</p>	<p>ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีแผนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2558-2567 เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เน้นเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศศึกษาและมีทักษะชีวิต สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ ครอบครัวมีทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารเรื่องเพศ สำหรับปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในประเทศไทย แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดทำแผนในกลุ่มวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2560” เพื่อบริหารจัดการแผนงานกลุ่มวัยรุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>เตือนระวังอุบัติเหตุจากบ้านหมุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการเวียนศีรษะมีหลายลักษณะ คือ รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเคลื่อนไหว มึน ๆ งง ๆ แต่ไม่หมุน รู้สึกโคลงเคลง หรือทรงตัวลำบาก บางคนมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ทั้งนี้ หากมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ขณะทำกิจกรรมต่างๆ ควรหยุดแล้วนั่งพัก เพราะหากฝืนไม่หยุดพักอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีมีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนมากๆ ควรนอนราบบนพื้น และมองไปยังวัตถุที่อยู่นิ่งจนอาการทุเลา จึงค่อยๆ ลุกขึ้น ถ้าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ที่รพ.</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>“น้ำตาเทียม” นำเข้าปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีนำตาเทียมจากประเทศญี่ปุ่นที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>สีสันและวิชัยรุ่งไช้กันอย่างแพร่หลาย ว่า น้ำตาเทียมที่มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทย โดยอ้างว่าเป็นของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นนั้น ไม่แน่ใจแหล่งผลิต จึงไม่ทราบว่าจะมีสารประกอบใดบ้าง แต่หากมีการหิ้วเข้ามาขายเองในประเทศไทย ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน ทั้งนี้ น้ำตาเทียมถือเป็นยา ต้องมีการขึ้นทะเบียนการขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่พบว่ามีการขายตามอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก จึงไม่น่าเชื่อว่าเป็นของแท้ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น</p>
ข่าวสด M2F	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดสระบัว 20 คน มีอาการปวดท้องรุนแรง อาหารเป็นพิษ ส่งรักษาที่รพ.ธัญบุรี สาเหตุเกิดจากนมโรงเรียน โดยนักเรียนระบุว่า นมบางถุงเปรี้ยวและเป็นยางยืดคล้ายนมบูด</p> <p>-นางธิดันันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี ชี้แจงว่า เทศบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลมาตลอด และซื้อนมโรงเรียนที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้น สาเหตุน่าจะเกิดจากการควบคุมความเย็นไม่เพียงพอ ทำให้นมบางถุงบูด ขณะนี้ได้ติดต่อกับบริษัทที่รับขนส่งนมโรงเรียนเข้ามาชี้แจงและประชุมหาทางแก้ไข โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดส่งนมโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ประเด็นร้อน	<p>งบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงบประมาณจะหารือกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เกี่ยวกับยอดงบประมาณบัตรทอง รวมถึงการของบฯ ปี 2561 ที่เพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาท หลังจากงบค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้าง อปท. ปีงบประมาณ 2559-2560 ไม่เพียงพอ</p>
มติชน ข่าวสด ทีวีช่อง 3	<p>สอบสวน รพ.เอกชนสวนลามผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลเอกชน จ.สมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.สมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ห้องเอกซเรย์ทำนอกรายแพทย์ผู้ป่วยหญิง โดยตรวจสอบใน 2 ประเด็นคือ 1.ผู้ดำเนินการโรงพยาบาลได้จัดผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการเอกซเรย์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 2.กระบวนการให้บริการและความปลอดภัย ต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงให้บริการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย จะเอาผิดกับผู้ดำเนินการโรงพยาบาลโดยทันที</p> <p>ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนที่เกิดเหตุ ยอมรับว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ได้สอบสวนและผู้ก่อเหตุ ยอมรับว่าสวนลามผู้ป่วย โดยในวันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้อง 2 คน แต่อีกคนหนึ่งนอนหลับอยู่ในห้องโรงพยาบาลจึงมีมาตรการขั้นเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่คนนั้นลาออกไป ส่วนเรื่องคดีให้ไปไปตามกระบวนการของกฎหมาย</p>
ไทยโพสต์	<p>ผู้ป่วยสูงวัยติดเตียง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การดูแลผู้สูงอายุในระยะเปลี่ยนผ่านหรือ IC เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องให้ครอบครัวเข้ามารับช่วงต่อจากโรงพยาบาลได้อย่างดี ซึ่งยังมีความท้าทายอยู่มากจากหลายปัจจัย เช่น ความเฉพาะของพื้นที่ การจัดระบบ IC ต้องเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มากที่สุด รวมถึงการลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างแพทย์ โรงพยาบาล และชุมชน ซึ่งจะสามารถวัดประสิทธิผล ความคุ้มค่าได้จากการลดระยะเวลาการครองเตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ค่าจัดเก็บขยะ</p> <p>-เสนอบทความ โดยนายกสมาคม อบต. ระบุว่า พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้ท้องถิ่นเก็บค่าขยะ เช่น กรณีที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กก. หรือ 600 ลิตร เดือนละ 150 บาท ยังขาดความชัดเจน รัฐทำความเข้าใจชาวบ้านก่อน เพราะหากบังคับใช้แล้วจะขัดแย้งกับท้องถิ่น ขณะที่เทศบาลนครรังสิตคาดว่า หากเก็บได้จริงจะช่วยเพิ่มรายได้ท้องถิ่น ด้านหัวหน้า-ชะอำ เสนอแบ่งค่าจัดเก็บตามประเภทพื้นที่พาณิชย์-อุตสาหกรรม</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์, รศ.ดร.ภญ.นริศ คำแก่น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเวทและตัวยาล และ ภญ. วรวรรณ สายงาม นักวิจัยประจำศูนย์วิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมมือกันวิจัยกัญชา 3 โครงการซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น ประกอบด้วย โครงการที่หนึ่ง เป็นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ โดยการควบคุมตัวสารเคมีหลักที่อยู่ในกัญชา 2 ชนิด คือ THC (delta-9-Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) โครงการที่สอง ต่อยอดทำการทดสอบฤทธิ์ในสัตว์ทดลองเพื่อยับยั้งมะเร็งทางเดินน้ำดี และโครงการที่สาม การพัฒนาตำรับที่เป็นส่วนผสมสารสกัดที่ควบคุมปริมาณสารสำคัญได้ โดยทำในรูปสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า	คำรักรักษาถูกจ้างประกันสังคม -เสนอข่าว กรม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ แก่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน เพิ่ม ไม่จำกัดวงเงินรักษา รพ.รัฐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ด้านเลขฯ สปส. มั่นใจไม่กระทบเสถียรภาพกองทุน คาดเสนอ รมว.แรงงานลงนามพร้อมประกาศใช้ภายใน 1 เดือน
คม ชัด ลึก	ทุเรียนเทศ -เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาวิจัยใบทุเรียนเทศ ที่เชื่อมตามสื่อออนไลน์ว่ารักษาโรคมะเร็งได้ โดยนำเอาน้ำคั้นจากใบทุเรียนเทศสดๆ และสารสกัดจากใบแห้งในปริมาณที่มีการใช้จริงมาใส่ในเซลล์มะเร็งตับและใส่ในเซลล์ตับปกติ ในชั้นหลอดทดลอง พบสารแอนโนนาเซียสอะซีโอดีเจเนียสในน้ำคั้นใบทุเรียนเทศสด มีฤทธิ์ค่อนข้างแรง สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ขณะเดียวกันก็ทำลายเซลล์ตับปกติด้วย ถือเป็นพิษเฉียบพลันที่พบได้ใน 1-2 วัน การรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดโรคพาร์กินสัน และจะมีผลต่อการทำงานของไตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กำลังศึกษาเพิ่มเติมว่า เมื่อกินใบอย่างต่อเนื่องทั้งใบสด ใบแห้ง เป็นเวลา 6 เดือน และ 1 ปี จะมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง สรุปว่าหลักฐานทางการทดลองของทุเรียนเทศอยู่ในระดับต่ำ และไม่ปลอดภัยที่จะนำมาใช้รักษามะเร็งในเวลาสั้น
ข่าวสด คอลัมน์แฉดวง ราชภัฏ	มหกรรมแพทย์แผนไทย -กล่าวว่า มหกรรมแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 ที่หอประชุมชุมทองวิล ม.ราชภัฏเลย ที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง 20 จังหวัด เพิ่งปิดฉากลง นพ.สุเทพ วัชรปิยานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปลื้มกับความสำเร็จที่คึกคัก
มติชน	รพ.สระบุรีช่วยผู้ประสบอุทกภัย -เสนอข่าว นายสุนต์ สิงห์เหนียว เลขานุการ นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ ผอ.รพ.สระบุรี ร่วมกันมอบเงิน 1,600,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหนองตรุดที่ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาแขก หมู่ 3 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง
ไทยรัฐ	โรคมะลาเรีย -เสนอบทความว่า ยาแบบเดิมๆ เริ่มใช้ยาบำบัดรักษาเชื้อมาลาเรียไม่ได้ผลดีอีกต่อไป ผู้ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากไข้มาลาเรียส่วนใหญ่คือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ข้อมูลปี 2558 ทั้งโลกพบผู้ติดเชื้อไข้มาลาเรียราว 214 ล้านราย องค์การอนามัยโลกชี้ว่า ชาวโลกครึ่งหนึ่งหรือราว 3,200 ล้านคน ยังเสี่ยงเผชิญความเจ็บป่วยจากไข้มาลาเรียหรือไข้เลือดออก
สยามรัฐ	วัยทำงานเสี่ยงโรคเรื้อรัง -เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ประเมินระดับความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุ่มวัยทำงาน และการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส. ได้แก่ รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา พบว่า วัยทำงานส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยู่ในระดับไม่ดี โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังเสี่ยงป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างมาก
มติชนออนไลน์	ภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาล -เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพื่อลดการใช้ น้ำตาล ให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษา ไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยก่อนหน้านี้ ผลการหารือสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลได้ขอเวลาในการปรับตัว 5 ปี ล่าสุดในการหารือร่วมกัน สรุปเหลือเวลาปรับตัว 2 ปี ซึ่งต้องดูว่าจะใช้โมเดลอย่างไร เบื้องต้นมีแนวคิดจะใช้แนวทางภาษีในลักษณะจูงใจคือ ถ้าเครื่องดื่มมีน้ำตาลน้อยจะเสียภาษีน้อยกว่าที่เสียในปัจจุบัน
คมชัดลึก	ก.แรงงาน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว -เสนอข่าว พล.อ.ศิริชัย ดิษกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ จ.สมุทรสาคร และ จ.ระนอง เป็น

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต้นแบบการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของแรงงานผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันขึ้นทะเบียนมีบัตรสีชมพู ได้มีการขยายระยะเวลาแรงงานให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตเข้าทำงานออกไปถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบสัญชาติของประเทศ โดยจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน และเร่งจัดทำใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป</p>



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 